



คำสั่งฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ

ที่ จ. 16 /2563

เรื่อง ชิ้นทะเบียน TRIACETIN

ตามคำสั่งโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ที่ 226/2557 ลงวันที่ 12 กันยายน 2557 ข้อ 9 กำหนดว่า “ตัวอย่างพัสดุประเภทวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตบุหรี่ของผู้ค้ารายใด ผ่านการตรวจคุณภาพและทดลองใช้งาน หรือ ทดลองใช้งาน หรือตรวจคุณภาพอย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วแต่กรณี ไม่ว่าจะอยู่ในกระบวนการจัดซื้อหรือไม่ก็ตาม และปรากฏว่าผลการตรวจคุณภาพเป็นไปตามข้อกำหนดโรงงานยาสูบ และตัวอย่างพัสดุ สามารถใช้งานได้ ให้ฝ่ายจัดหา และรักษาพัสดุ ชิ้นทะเบียนพัสดุและผู้ค้านั้นไว้ โดยมีอายุ 24 เดือน นับถัดจากเดือนที่ชิ้นทะเบียน หากภายใน ระยะเวลาดังกล่าวมีการจัดหาพัสดุนั้นอีก ให้ใช้ผลเดิมตามที่ชิ้นทะเบียนไว้ โดยไม่ต้องตรวจคุณภาพและทดลอง ใช้งาน หรือตรวจคุณภาพซ้ำอีก”

วิธีปฏิบัติตามวรรคต้น ให้ใช้ในการจัดหาพัสดุทุกวิธี

ผู้ค้าได้นำตัวอย่าง TRIACETIN (ตามคุณลักษณะเฉพาะฉบับวันที่ 2 กรกฎาคม 2561) มาตรวจคุณภาพ ผลการตรวจคุณภาพ ที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ปรากฏว่ามีคุณภาพผ่านตามกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของการยาสูบแห่ง ประเทศไทย ตามบันทึกกองทดลอง ที่ ผวพ.150004/1133 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 และรายงานผลการทดลอง ใช้งาน ที่ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 5 ผลปรากฏว่าสามารถใช้งานได้ ตามบันทึกคณะกรรมการทดลองคุณภาพวัตถุใช้งาน ในการผลิต ที่ ผรง5.250003/333 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2563

เพื่อให้การจัดหาพัสดุ เกิดความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว จึงขอชิ้นทะเบียน TRIACETIN ของบริษัท สุขสวัสดิ์ คอนเวิร์ทติ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด โรงงานผู้ผลิต JIANGSU RUIJIA CHEMISTRY CO.,LTD. ผลิตภัณ์จากประเทศจีน

ทั้งนี้โดยมีอายุ 24 เดือน นับถัดจากเดือนที่ชิ้นทะเบียน หากภายในระยะเวลาดังกล่าว มีการจัดหา พักสดุนั้นอีก ให้ใช้ผลเดิมตามที่ชิ้นทะเบียนไว้โดยไม่ต้องตรวจคุณภาพและทดลองใช้งานซ้ำอีก

สำหรับคู่สัญญาที่เป็นคู่ค้ากับการยาสูบแห่งประเทศไทย ที่ได้รับการชิ้นทะเบียนพัสดุและผู้ค้า ครบ อายุ 24 เดือน นับถัดจากเดือนที่ชิ้นทะเบียนแล้ว สามารถแจ้งความจำนงขอต่ออายุการชิ้นทะเบียนพัสดุและผู้ค้า เป็นเวลา 12 เดือน นับถัดจากส่งมอบพัสดุครั้งท้ายสุด โดยทำหนังสือแจ้งมายังการยาสูบแห่งประเทศไทย หากการ ยาสูบแห่งประเทศไทยมีการดำเนินการจัดซื้อใหม่ จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องส่งตัวอย่างในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563

(นายบรรยง กันจุไร)

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ